

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 เมษายน 2547

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 เมษายน 2547) เมื่อเวลา 08.30 น. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีทางไกล (VDO Teleconference) จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ศ.พ (..

เรื่อง การแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการนโยบายรัฐบาล

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเชื้อไข้หวัดนกในแหล่งน้ำ

เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

เรื่อง การจัดทำความตกลงด้านการศึกษาไทย ลาว -

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าส่งค้าปลีกไทย

เรื่อง ขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ

เรื่อง การพิจารณาร่างเอกสารสัญญาการจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 105 มม . ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงกลาโหม และรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยบริษัทRoyal Ordnance Plc ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่งชาติ เฉพาะ)กรณีความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร(

เรื่อง (ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ (

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม -31 ธันวาคม 2546)

เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ จ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ - เกษตรกร และเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2545

เรื่อง เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย)ศ.พ (.. ฉบับที่) ศุลกากรให้สอดคล้องกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า1994 และสภาวะการณ์ปัจจุบัน(

เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ฉบับที่)ศ.พ (..

เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหภาพไประเซียแห่ง เอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสหภาพไประเซียและ เอเชียในประทศไทย

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภช 200 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547

เรื่อง การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย

เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณสมทบ โครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน พ.... .ศ.

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ .ศ. 2548

เรื่อง อนุมัติจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2547

เรื่อง แต่งตั้ง

กรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรรมการในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงชุดใหม่

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

เลขาธิการสภาการศึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

เรื่อง การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และ)
(ด้านความมั่นคง)

**กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
โทร. 02-2809000 ต่อ 332**

**1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตร
ประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ.**

คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

2. เรื่อง การแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการนโยบายรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรตามโครงการนโยบายรัฐบาลตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ออสเตอร์เลียนบราห์มัน และโครงการส่งเสริมการปลูกมะม่วงในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

อนุมัติงบประมาณเพื่อชดเชยให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .๕) ในการดำเนินมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหานี้สินตามโครงการ (.ส.ก ดังกล่าว ดังนี้

2.1 อนุมัติงบประมาณชดเชยโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อฯ ภายในวงเงิน 154,290,000.00 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

2.2 อนุมัติงบประมาณชดเชยโครงการส่งเสริมการปลูกมะม่วงในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ภายในวงเงินจำนวน 11,903,392.93 บาท

โดยให้ความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติพิจารณาหลักการการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ยส่วนที่เป็นต้นทุนเงินกับการคำนวณดอกเบี้ยต้นเงินกู้ให้มีความเหมาะสมต่อภาระของรัฐบาลอย่างชัดเจนตามความเห็นของสำนักงบประมาณด้วย

สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

หากมีการเสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในอนาคต ควรจะมีการศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของการดำเนินงาน มีการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีให้เป็นภาระรัฐบาลที่ต้องชำระหนี้แทนเกษตรกรดังเช่นที่ผ่านมา

เนื่องจากแนวทางในการกำหนดดอกเบี้ยส่วนที่เป็นต้นทุนเงินมีความต่างไปจากดอกเบี้ยเงินกู้ และอาจจะทำให้ภาระที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบสูงขึ้นจากปกติ ดังนั้น จึงควรจะได้มีการพิจารณาหลักการเรื่องนี้ที่ชัดเจน โดยเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติพิจารณาถึงความเหมาะสมของภาระที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับ การคำนวณดอกเบี้ยต้นเงินกู้ รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้การคำนวณดอกเบี้ยส่วนที่

เป็นต้นเงินทุนในแต่ละกรณีมีความเหมาะสมของหลักการของความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ชัดเจนด้วย

3. เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเชื้อไขหวัดนกในแหล่งน้ำ

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเชื้อไขหวัดนกในแหล่งน้ำ ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กรณีโครงการป้องกันภัยอันเนื่องมาจากไวรัสไขหวัดนก โดยได้รับมอบหมายให้ติดตาม
ตรวจสอบเชื้อไวรัส pN1 ในตัวอย่างน้ำจากกลุ่มน้ำที่จัดอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นจังหวัด
ควบคุม (ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2547) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อไวรัสดังกล่าวใน
แหล่งน้ำ เพื่อจะได้เร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ
จัดทำแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการตรวจเชื้อไขหวัดนก โดยจัดลำดับ
ความสำคัญตามแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงภัยซึ่งอาจได้รับการปนเปื้อนจากการทิ้งซากสัตว์
ปีกลงสู่แหล่งน้ำโดยตรง ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2547 ในพื้นที่ 12 จังหวัด ซึ่ง
ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย
กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนนทบุรี โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่มี
ศักยภาพในการตรวจสอบหาเชื้อไวรัสดังกล่าวในตัวอย่างน้ำ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่ง
ดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลการวิเคราะห์การตรวจหาเชื้อไวรัสไขหวัดนกในตัวอย่างน้ำทั้งหมดแสดงผลเป็นลบ
(Negative) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส
ไขหวัดนก จึงมีความปลอดภัยในการนำน้ำไปใช้ได้ทั้งด้านอุปโภคบริโภคโดยผ่าน
กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสก็ได้ให้ข้อชี้แนะแล้วว่า เชื้อ
ไวรัสจำเป็นต้องอาศัยร่างกายของสิ่งมีชีวิตถึงจะดำรงชีวิตและขยายการเจริญเติบโต
ต่อไปได้ ประเด็นที่จะมีเชื้อไวรัสปนเปื้อนในแหล่งน้ำนั้นเป็นไปได้ยากมาก ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ก็เป็นข้อสนับสนุนที่สอดคล้องตามหลักวิชาการดังกล่าว

4. เรื่อง การแก้ไขปัญหาหาค่าอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

คณะรัฐมนตรีรับทราบการแก้ไขปัญหาราคาอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ ณ เดือนมีนาคม 2547 ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ให้กรมการค้าต่างประเทศพัฒนาตลาดส่งออกให้มีการขายให้กับผู้ซื้อโดยตรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายในลักษณะรัฐต่อรัฐเพื่อลดการพึ่งพาการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

ความคืบหน้าการดำเนินการ มีดังนี้

ได้ประสานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพื่อขอทราบช่องทางการจำหน่ายน้ำตาลโดยตรง (เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546) ได้ทราบว่า การค้ำน้ำตาลระหว่างประเทศที่ปฏิบัติกันเป็นการขายน้ำตาลในตลาดล่วงหน้าผ่านผู้ค้ำน้ำตาลระหว่างประเทศ (Trader) หรือ Broker ซึ่งมีการผูกขาดเพียงไม่กี่บริษัท และมีรากฐานการค้ำน้ำตาลมานานหลายปี

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้มีคำสั่งที่ 3/2546 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการซื้อขายน้ำตาลโดยตรงกับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2546 ในคราวประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงานฯ เสนอแนวทางและเงื่อนไขการซื้อขายน้ำตาลโดยตรงกับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อเป็นการชดเชยในกรณีที่ประเทศดังกล่าว ขอชะลอการลดภาษีน้ำตาลภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ดังนี้

2.1 ปริมาณน้ำตาลและอัตราภาษี

- 1) กำหนดเป็นโควตาน้ำตาลพิเศษของรัฐบาลในการซื้อขายน้ำตาลทรายกับฟิลิปปินส์ โดยรัฐบาล เป็นผู้กำหนดโควตาตามปริมาณที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศตกลงกับประเทศดังกล่าว
- 2) กำหนดอัตราภาษีให้เป็นไปตามที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เจรจาทกลงกับฟิลิปปินส์

แต่ขอให้เจรจาลดภาษีนำเข้าน้ำตาลแก่ไทยให้น้อยที่สุด จากข้อเสนอเดิมที่ฟิลิปปินส์จะลดอัตราภาษีลงเหลือเพียงร้อยละ 48

2.2 ราคาน้ำตาล รัฐบาลและคณะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เจรจาต่อรองกับฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ราคาน้ำตาลจะต้องสูงกว่าราคาตลาดโลก ณ

เวลาที่ขาย บวกด้วยพรีเมียมน้ำตาลไทยและ (เพราะภาชนะนำเข้าที่ถูกลง)
บวกด้วยพรีเมียมความหวานน้ำตาล

2.3 **วิธีการขาย** เป็นการซื้อขายในลักษณะรัฐต่อรัฐตามปริมาณที่เจรจาตกลง
กัน และราคาที่สูงกว่าราคาในตลาดโลก

2.4 **ให้กำหนดแนวทางและเงื่อนไขการซื้อขายน้ำตาลโดยตรงกับ
ฟิลิปปินส์** ตามแนวทางการซื้อขายน้ำตาลในโควตาสหรัฐฯ (US Quota)

ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ยังไม่มีการ
ดำเนินการตามมติดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากปีนี้ฟิลิปปินส์มีผลผลิต
น้ำตาลภายในประเทศเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องนำเข้า และจากผลการหารือทวิ
ภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีพาณิชย์ฟิลิปปินส์ในคราวประชุมสุดยอด
ผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2546 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์แจ้งว่าอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการนำเข้าข้าวแทน

5. เรื่อง การจัดทำความตกลงด้านการศึกษาไทย - ลาว

คณะรัฐมนตรีรับทราบบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ บันทึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพอันจะนำไปสู่การพัฒนาทาง
สังคม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนสองประเทศ โดยได้ยกร่างบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาระหว่าง
ไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินความร่วมมือ
ระหว่างกัน

6. เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าส่งค้าปลีก ไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าส่งค้า
ปลีกไทย โดยมีอำนาจหน้าที่คงเดิม ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

องค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค้าส่งค้าปลีกไทยที่เปลี่ยนแปลงใหม่ มีรายชื่อ
ดังนี้ รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยเอก สุชาติ เชาววิศิษฐ์) ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่คงเดิม ดังนี้

กำหนดนโยบาย ทิศทางและมาตรการในการดำเนินการตามโครงการ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย

กำกับ ดูแล เสนอแนะ และติดตามการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย

ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

7. เรื่อง ขอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่คงเดิม

สำหรับองค์ประกอบ ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้แทนสมาคมชาวนาไทย อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ เป็น กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ติดต่อประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) โครงการอาหารโลก (World Food Programme - WFP) และกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development - IFAD) และหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนของประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ FAO,

WFP และ IFAD รวมทั้งจัดหา เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้าน
อาหารและการเกษตร

ติดตามผลการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
การเกษตร

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม

8. เรื่อง การพิจารณาร่างเอกสารสัญญาการจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 105 มม. ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงกลาโหม และรัฐบาลสหราชอาณาจักรโดยบริษัท Royal Ordnance Plc ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (เฉพาะกรณีความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการร่างเอกสารสัญญาการจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 105 มม. ระหว่างรัฐบาลไทย โดยกระทรวงกลาโหม และรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยบริษัท Royal Ordnance Plc ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (เฉพาะกรณีความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศสหราชอาณาจักร) โดยให้ใช้กฎธรรมเนียมนิติปฏิบัติในการดำเนินการแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล รวมทั้งให้ร่างสัญญาฯ ดังกล่าว มีผลบังคับครอบคลุมสัญญาในโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธโปกรณ์ของกองทัพไทย ภายใต้โครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจฉบับอื่นต่อไปด้วย

อนึ่ง ร่างสัญญาจัดหาและส่งมอบปืนใหญ่เบา 105 มม. เป็นร่างสัญญาจัดหายุทธโปกรณ์ร่างแรกที่ทำขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านยุทธโปกรณ์ของกองทัพไทยซึ่งเป็นการดำเนินการแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยฝ่ายสหราชอาณาจักรได้มอบให้บริษัท BAE SYSTEMS เป็นผู้ดำเนินการทั้งสองโครงการดังกล่าว ซึ่งฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการดำเนินการในรูปแบบเดิม เพราะนอกจากที่ฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์จากการได้รับยุทธโปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของเหล่าทัพเป็นยุทธโปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และมีราคาเหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มเติม (fix and firm price) ฝ่ายไทยยังจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินการต่างๆ ที่ฝ่ายสหราชอาณาจักรจะให้การสนับสนุน ได้แก่

การตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจ (economic compensation) กระทรวง และส่วนราชการต่างๆ ของไทย ซึ่งมูลค่าของการตอบแทนกลับคืนนั้น อย่างน้อยจะเท่ากับมูลค่าของยุทธโปกรณ์ที่จัดหา โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดทำข้อตกลงไว้ด้วยการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดทำข้อตกลงดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ ฝ่ายสหราชอาณาจักรได้เริ่มดำเนินโครงการตอบแทนกลับคืนทางเศรษฐกิจโครงการแรก ได้แก่ โครงการโรงเรียนสมัยใหม่

)Smart School) ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการแล้ว จำนวน 3 ห้องเรียน ใน 2 โรงเรียนนำร่อง พร้อมกับอบรมครูผู้สอน)Master Trainer) ไปแล้ว 2 ครั้ง จำนวน 40 คน และจะดำเนินการในอีก 7 โรงเรียน รวมเป็น 10 โรงเรียน

การนำสินค้าของไทยไปจำหน่าย)commodity trade) โดยฝ่ายสหราชอาณาจักรจะให้ความช่วยเหลือในการนำสินค้าของไทยไปจำหน่ายในตลาดโลก ซึ่งจะเริ่มดำเนินการควบคู่กับโครงการนำร่อง)Pilot Project) และโครงการอื่นๆ ต่อไป

การถ่ายทอดความรู้)transfer knowhow) ฝ่ายสหราชอาณาจักรได้เสนอการให้ความช่วยเหลือในการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ในการซ่อมคืนสภาพรถถังเบา scorpion ให้แก่กองทัพบกไทยโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าการดำเนินการในรูปแบบเดิม

9. เรื่อง (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานครอบครัวแบบบูรณาการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณา (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานครอบครัวแบบบูรณาการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้

เห็นชอบในหลักการ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานครอบครัวแบบบูรณาการและให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ .ศ.นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานครอบครัว พ (ร่าง)2547 - 2556 และแผนปฏิบัติการต่อไป โดยให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้สำนักงานประมาณสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถานครอบครัวแบบบูรณาการ เพื่อให้การแปลงยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างครบวงจร

สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานครอบครัวแบบบูรณาการ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันศาสนสถานครอบครัวไทยอ่อนแอลงด้วยสาเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ และนำไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แต่การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดการทำงานเชิงรุก และเป็นองค์รวมเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนสถานครอบครัวแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา

ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลต่อศาสนสถานครอบครัว สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์โดย

ใช้ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของชีวิตครอบครัวไทยพบว่า ภาวะความอยู่ดีมีสุขของประชาชนด้านชีวิตครอบครัวโดยรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และครอบครัวไทยต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญ ๆ หลายประการ ประกอบกับในระยะต่อไปประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุสูงขึ้น และจะเป็นภาระของรัฐหากไม่มีการเตรียมความพร้อมให้ครอบครัวสามารถพึ่งตนเองได้

ส่วนที่ 3 การดำเนินงานในปัจจุบัน ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบันครอบครัวอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันรักลูก บริษัท แพลนพิบลิชชิ่ง จำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานยังเน้นตามบทบาทและภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น การทำงานยังขาดเอกภาพไม่เป็นองค์รวม ครอบคลุมทุกด้าน และยังขาดการทำงานเชิงรุก รวมทั้งมีขอบเขตการดำเนินงานค่อนข้างจำกัดทำให้การพัฒนาสถาบันครอบครัวขาดพลังเท่าที่ควร

ส่วนที่ 4 (ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ) ได้แก่

กรอบแนวคิด เน้นการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการเชื่อมโยงมิติการพัฒนาต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ครอบครัวไทยมีความสุข ความอบอุ่น มีภูมิคุ้มกัน ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

เป้าหมายการพัฒนา ครอบคลุมครอบครัวไทยทั้งหมด โดยเน้นไปที่ครอบครัวยากจน 1.65 ล้านครัวเรือนเป็นลำดับแรก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมการสร้างหลักประกันคุ้มครองทางเศรษฐกิจ และสังคมในรูปแบบที่เหมาะสม การสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เกื้อหนุนการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง และการสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวในการเป็นทุนทางสังคม

ข้อเสนอการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ การจัดทำโครงการนำร่องแบบบูรณาการในพื้นที่วิกฤตหรือครอบครัววิกฤต การสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันครอบครัวแบบบูรณาการ และการสร้างระบบและกระบวนการติดตามประเมินผลที่ดี

10. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2546)

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2547 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2546) ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ สรุปได้ดังนี้

ความครอบคลุมการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจำนวนประชากรผู้ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งสิ้น 46.45 ล้านคน ร้อยละ)100.98 ของเป้าหมาย 46 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ (74.21 ของประชากรไทย 62.59 ล้านคน และทำให้ประชากรไทยมีสิทธิประกันสุขภาพรวมร้อยละ 93.75 โดยมีประชากรที่รอการตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพจำนวน 3.91 ล้านคน และมีหน่วยบริการคู่สัญญาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งสิ้น 1,051 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2546 (981 แห่ง ร้อยละ (7.14 แยกเป็นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 818 แห่ง คิดเป็นร้อยละ) 77.83) นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 102 แห่ง คิดเป็นร้อยละ)9.71) เอกชน จำนวน 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ)7.04) และคลินิกชุมชนอบอุ่น จำนวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ)5.42)

การส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิประชาชน ได้ดำเนินการให้มีเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจหลักประกันสุขภาพพร้อมกับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ใน 8 ภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มที่ควรได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น กลุ่มผู้รับบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง และริเริ่มให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางเครือข่ายระบบส่งต่อผู้ป่วยอย่างครบวงจรเพื่อลดระยะเวลาการรอเข้ารับการรักษาในหน่วยบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยโรคสมอง เป็นต้น ให้ได้รับการรักษาทันเวลา และได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2547 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบค่าบริการทางการแพทย์เพื่อดำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในอัตราเหมาจ่าย 1,308.5 บาทประชากร โดยคิดที่เป้าหมายประชากรจำนวน 46 ล้านคน ทั้งนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้รับเงินจริง เฉพาะงบดำเนินการรวมงบเงินเดือนหน่วยบริการภาคเอกชน แต่การบริหารจัดการให้ถือเสมือนได้รับงบบุคลากรภาครัฐ โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 32,572.87 ล้านบาท ในไตรมาสแรกได้จัดสรรงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ในส่วนบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบริการส่งเสริมและป้องกันโรคให้หน่วยงานบริการคู่สัญญาแล้วรวมจำนวน 7,193.473 ล้านบาท

11. เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลความก้าวหน้าโครงการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามที่กองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (กอ.ปพส.) กระทรวงมหาดไทย เสนอ 4 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง การกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์พลังแผ่นดิน

สำนักงาน กอ.ปพส. (กรมการปกครอง) ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์พลังแผ่นดิน เพื่อให้ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดมีเป้าหมายทิศทาง และกรอบแนวทางที่ชัดเจนในการกิจตาม Roadmap การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 รวมทั้งภารกิจสำคัญอื่น ๆ ของชาติ ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2547 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจาก ศตส. ศตส.มท. นักวิชาการ องค์กรเอกชน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำทางศาสนา และผู้แทนผู้ประสานพลังแผ่นดินของกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค รวม 40 คน โดยมีข้อสรุปเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของพลังแผ่นดิน ดังนี้

เป้าหมายของพลังแผ่นดิน

"รวมพลังทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนและเป็นเจ้าของอย่างเท่าเทียม เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชาติ และสร้างความสุข ความพอใจเพียงตามวิถีไทยอย่างยั่งยืน"

วิสัยทัศน์ของพลังแผ่นดิน

"พลังแผ่นดินเป็นพลังหลักและเป็นวาระแห่งชาติที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชาติไทย"

เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวกับ "พลังแผ่นดิน" มีแนวทางเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเอกภาพและเป็นไปตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้หน่วยงานทั้งขององค์กรของรัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพของการใช้พลังแผ่นดินต่อไป ตลอดจนขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยึดถือเป็นหลักการในการดำเนินการเกี่ยวกับพลังแผ่นดิน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสานพลังแผ่นดินปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของชาติ โดยยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแพร่หลายกว้างขวาง และร่วมเป็นพลังแผ่นดินอย่างแท้จริง

2. เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดตั้งชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี

ตามที่ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศตส.) ได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคีในพื้นที่อำเภอ/กิ่งอำเภอ และเขตทุกแห่ง โดยมีหลักการที่การนำจุดแข็งขององค์กรต่าง ๆ มาผนึกกำลังกันเพื่อให้เป็นองค์กรของภาคประชาชนในพื้นที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้ปรากฏผลดีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้ชักชวนความเข้าใจให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยการให้มีการจัดตั้งชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคีให้ครบทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2547 โดยกำหนดเป้าหมายในการจัดตั้งออกเป็น 3 ระยะ คือ

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2547	จัดตั้งให้ครบร้อยละ 50
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2547	จัดตั้งให้ครบร้อยละ 80
ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2547	จัดตั้งให้ครบทุกพื้นที่

ขณะนี้ได้รับรายงานการจัดตั้งชมรมฯ แล้ว 217 แห่ง จำนวนสมาชิก 173,522 คน และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งอีก 659 แห่ง

3. เรื่อง การจัดโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ของชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กระทรวงมหาดไทย โดยกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ร่วมประชุมกับชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องที่สามัคคี จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด การส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม การรักษาความสวยงามการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยชมรมละ 1 โครงการ/กิจกรรม โดยให้เป็นไปตามมติร่วมกันของสมาชิกชมรมให้ถือเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นสิริมงคลอย่างสูงยิ่งของสมาชิกชมรม โดยรวบรวมโครงการ/กิจกรรมส่งให้กระทรวงมหาดไทยภายในสิ้นเดือนเมษายน 2547 เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

4. เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสานพลังแผ่นดิน

ผู้ประสานพลังแผ่นดินคือ ประชาชนที่มีจิตสำนึกต่อชาติ ต้องการให้ประเทศชาติมีความเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อยากรเห็นสังคมที่ลูกหลานโตมาเป็นสังคมที่ปลอดภัย เสพติด การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในความเสี่ยง ไม่มีอาวุธ ไม่มีเงินเดือน ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ประสานพลังแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 2,830,895 คน ผลจากการปฏิบัติงานของผู้ประสานพลังแผ่นดินทั่วประเทศ มีส่วนทำให้การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งจนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศชัยชนะสงครามยาเสพติดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นบตรผู้ประสานพลังแผ่นดิน ในพิธีเปิดปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ประสานพลังแผ่นดินที่เสียสละและยังแสดงให้เห็นว่า "คนที่เสียสละให้บ้านเมืองยังมีความหวังว่าลูกเขาถ้าประพฤติดีก็จะมี ความก้าวหน้าในชีวิตได้" โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นผู้รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองในฐานะสำนักงานกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นบตรผู้ประสานพลังแผ่นดิน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

- 1) วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของบตรผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสานพลังแผ่นดิน โดยจัดสรรให้ในระดับตำบลและเทศบาล แยกเป็น ระดับตำบลจำนวน 7,255 ตำบล ระดับเทศบาลจำนวน 1,134 เทศบาล รวม 8,389 ตำบล เทศบาล รวมทั้งสิ้น/25,167 ทุน เป็นจำนวนเงิน 167,780,000 บาท
- 2) ทุนการศึกษา เป็นการให้ทุนการศึกษาในแต่ละปี แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
 - ระดับประถมศึกษา จำนวน 8,389 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
 - ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 8,389 ทุน ๆ ละ 6,000 บาท
 - ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 8,389 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
- 3) ผลที่คาดว่าจะได้รับ บตรผู้ประสานพลังแผ่นดินมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและต่อเนื่อง ผู้ประสานพลังแผ่นดินมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่น ท้องที่สามัคคีมีการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ โดยสำนักงานกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอ/อโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างเตรียมการนำเข้าไปประชุมของคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไข

ปัญหาเด็กยากจนและเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉาย) ปพ.เป็นประธาน และสำนักงาน กอ (แสงส ได้รายงานให้รองนายกรัฐมนตรี . ทราบโดยตรงแล้ว (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

12. เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหา ปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจาก รัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัย การผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สำหรับสาระสำคัญของรายงานดังกล่าว มีดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

1.1 สินทรัพย์ จำนวน 7,157,114,204.27 บาท

1.2 หนี้สินและกองทุน 7,157,114,204.27 บาท

งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ของเงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกร ในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหาร จากรัฐบาลญี่ปุ่น

2.1 สินทรัพย์ จำนวน 2,547,223,387.77 บาท

2.2 หนี้สินและเงินกองทุน 2,547,223,387.77 บาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1 เร่งรัดการชำระหนี้สำหรับเงินให้กู้ยืมค้างชำระ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 ประกอบด้วย

1) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ครบชำระคืนแล้วแต่ ยังไม่ส่งคืน จำนวน 33 โครงการ เป็นเงิน 1,383.65 ล้านบาท

2) เงินกองทุนหมุนเวียนสำหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระคืนแล้วแต่ยังไม่ส่งคืน จำนวน 2 หน่วยงาน 3 โครงการ เป็นเงิน 459.67 ล้านบาท

3.2 เงินจากการจำหน่ายโภคภัณฑ์ค้ำนำส่งคืนกองทุนฯ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2546 หน่วยงาน ที่ต้องนำส่งเงินจากการจำหน่ายโภคภัณฑ์ค้ำนำส่งคืนกองทุนฯ จำนวน 2 หน่วยงาน คือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรค้ำนำส่งนับจากปีที่ได้รับความช่วยเหลือ ปี พ .ศ.2525 เป็นเงิน 666.90 ล้านบาท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ค้ำนำส่งนับจากปีที่ได้รับความช่วยเหลือ ปี พ .ศ.2520 เป็นเงิน 1.27 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 668.17 ล้านบาท

13. เรื่อง เห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้าง โดยใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ได้ภายในวงเงินไม่เกิน 80,050,400 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จำนวน 12,000,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549 จำนวน 48,000,000 บาท โดยใช้เงินนอกงบประมาณของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา สมทบ จำนวน 20,050,400 บาท และให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินอีกครั้งหนึ่ง ก่อนดำเนินการประกวดราคาตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2541

กระทรวงศึกษาธิการเสนอว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สถาบันราชภัฏนครราชสีมา) ได้รับงบประมาณรายจ่ายค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง งบประมาณ 60,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2547 จำนวน 12,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 30,000,000 บาท และผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 18,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถาบันมีพื้นที่จำกัดอาคารที่ก่อสร้างใหม่ควรมีพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น โดยปรับจากแบบอาคาร 4 ชั้น เป็น 5 ชั้น พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร จึงจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างอาคาร และประมาณราคาค่าก่อสร้างได้เป็นเงิน 80,050,409.08 บาท ซึ่งค่าก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินสูงกว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 20,050,400 บาท ดังนั้น ใน

ส่วนที่เกินวงเงินงบประมาณนั้น สถาบันราชภัฏนครราชสีมาจะนำเงินนอกงบประมาณของสถาบันฯ สมทบมาใช้ในการก่อสร้างฯ ดังกล่าว

14. เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ แล้วมีมติดังนี้

เห็นชอบให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ดังนี้

- 1.1 ให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมควบคุมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการโรงโม่ บด และย่อยหิน และการทำเหมืองแร่ ให้มีการปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- 1.2 ให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังมิให้มีการทำเหมืองผิดกฎหมายและให้จับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 อย่างเคร่งครัด
- 1.3 ให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคดำเนินการเฝ้าระวังและศึกษาผลกระทบของฝุ่นละอองต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเรื่องการกำหนดโรงโม่ บด และย่อยหิน เป็นสถานประกอบการที่ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเรื่องการประกาศให้พื้นที่บริเวณหน้าพระลาน เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและเขตควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณา แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเสนอขอตั้งงบประมาณ เพื่อให้ท้องถิ่นดำเนินการในการควบคุมและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรีต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจสอบระดับฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติต่อเนื่อง จำนวน 2 สถานีในบริเวณโรงเรียนหน้าพระลานซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชน และบริเวณสถานีดับเพลิงเขาน้อย พบปริมาณฝุ่นขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุดเกินมาตรฐานที่กำหนดมาโดยตลอด (มาตรฐานเฉลี่ย) 24 ชั่วโมงเท่ากับ 120 มคก/.ลบม และตั้งแต่ปี (.2543-2547 เป็นต้นมา

กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 จังหวัดสระบุรี ได้มีการประชุมหารือร่วมกันตั้งแต่ปี 2546 เพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองบริเวณอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการประสานการจัดสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลานและอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละออง โดยได้ยกร่างแผนปฏิบัติการเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลานและอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2547- 2550 เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณา

คณะกรรมการการควบคุมมลพิษ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปลอดประสพ) เป็นประธาน เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (สริสวดิ การเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองบริเวณหน้าพระลานและอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แต่ได้เร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปี 2547 พร้อมทั้งให้กรมควบคุมมลพิษจัดทำระเบียบปฏิบัติเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่หน้าพระลาน และเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศเป็นพื้นที่วิกฤต

15. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติศาลการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศาลการให้สอดคล้องกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศาลการและการค้า 1994 และสถานการณ์ปัจจุบัน)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติศาลการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยศาลการให้สอดคล้องกับความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศาลการและการค้า 1994 และสถานการณ์ปัจจุบัน) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมาย) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน และข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

กระทรวงการคลังรายงานว่ บทบัญญัติมาตรา 11 ทวิ และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543 ได้บัญญัติให้อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดราคาศุลกากรในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าราคาสำแดงของของที่นำเข้ามีราคาต่ำอย่างปรากฏชัดหรือไม่น่าจะเป็นมูลค่าอันแท้จริงหรือในกรณีที่ไม่ตกลงในเรื่องราคาศุลกากรสำหรับของอย่างใด ๆ และให้อำนาจอธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจรับของนั้นไว้เป็นค่าภาษีหรือจะซื้อของนั้นไว้ หรืออธิบดีและเจ้าของต่างตั้งอนุญาโตตุลาการมีจำนวนเท่ากัน เป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งกับความตกลงในการนำมาตรา 7 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 1994 มาถือปฏิบัติ ตามพันธกรณีที่มีต่อองค์การการค้าโลก สมควรยกเลิกเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติอื่น ๆ ที่สมควรปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยศุลกากรดังต่อไปนี้

ยกเลิกบทบัญญัติที่ให้อำนาจอธิบดีกรมศุลกากรในการกำหนดราคาศุลกากรในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า ราคาสำแดงของของที่นำเข้ามีราคาต่ำอย่างปรากฏชัดหรือไม่น่าจะเป็นมูลค่าอันแท้จริง และบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่ไม้อาจตกลงกันในเรื่องราคาศุลกากรสำหรับของอย่างใด ๆ ให้อธิบดีมีอำนาจรับของไว้เป็นค่าภาษีหรือซื้อของนั้นไว้ หรืออธิบดีและเจ้าของต่างตั้งอนุญาโตตุลาการจำนวนเท่ากัน

แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการยึดสิ่งอันพึงต้องริบตามพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 เป็นยึดหรืออายัดสิ่งอันจะพึงต้องริบตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

เพิ่มเติมให้การนำของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องห้าม หรือของที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 27 ให้ถือเป็นความผิด โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผู้กระทำความผิดนั้นมีเจตนา หรือมีเจตนาจะแ่ค่าภาษี หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ และให้ริบของใด ๆ อันเนื่องด้วยความผิด โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ใดจะต้องรับโทษ

แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการนำบทบัญญัติว่าด้วยการศุลกากรและอำนาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นในส่วนที่ว่าด้วยการตรวจและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร การตรวจค้น การยึด การริบของ หรือการจับกุมผู้กระทำความผิด การสำแดงเท็จ และการฟ้องร้อง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

แก้ไขเพิ่มเติมกรณีที่ส่งออกซึ่งหากเป็นของต้องห้ามมิให้นำเข้ามาให้ริบไว้วันแต่อธิบดีจะอนุญาตให้ส่งออกได้ เป็น ถ้ามีของต้องห้ามมิให้นำเข้ามาหรือมีของต้องจำกัดในการนำเข้า ให้ยึดของนั้นไว้เพื่อดำเนินคดี เว้นแต่อธิบดีจะอนุมัติให้ส่งออกได้

เพิ่มเติมให้การกระทำหรือจัดหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำ หรือยื่นหรือจัดให้ผู้อื่นซึ่ง
ใบขนสินค้า คำสำแดง ใบรับรอง บันทึกเรื่องราว หรือตราสารต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่อันเป็นความเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือชักพาให้ผิดหลง ตามมาตรา 99 ให้
ถือว่าเป็นความผิดโดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้กระทำมีเจตนาหรือกระทำโดยประมาท
เลินเล่อหรือไม่

ยกเลิกมาตรา 16 และมาตรา 17 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 27
และมาตรา 99

16. เรื่อง ร่างระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม ศิลปวิทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างระเบียบว่าด้วย
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาเพื่อ
ดำเนินการ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นอภิปรายของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นาย
วิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ไปพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้สำนักงาน
ก.พ. และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตามประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับการโอน
งานการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา มายังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี โดยจะต้องคงมาตรฐานในการพิจารณากลับกรองการเสนอขอพระราชทาน
ไว้ รวมถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการฯ อยู่ในปัจจุบันด้วย รวมทั้งควรให้
สำนักงาน ก.พ. จัดส่งทะเบียนผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวให้กับสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และกำหนด
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใหม่ โดยให้งานที่มีลักษณะอย่างเดียวกันอยู่ในส่วน
ราชการเดียวกัน และให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมเป็นกลุ่มภารกิจเดียวกัน
และให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและไม่ให้งาน
ซ้ำซ้อนกัน โดยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมีเอกภาพและมี
เจ้าภาพรับผิดชอบตามวิสัยทัศน์ที่ปรากฏในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี
ภารกิจเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรีและการประสานราชการกับส่วนราชการใน
พระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทาน
พระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณีเช่นเดิม ก่อนที่จะมีการปรับปรุงโดย

กำหนดให้สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบ เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การวางแผนการสร้าง ซ่อมและจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากบุคคลที่จะต้อง ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับได้ตรวจสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ก.พ. แล้วไม่ปรากฏว่าสำนักงาน ก.พ. มีภารกิจหรืออำนาจ หน้าที่เกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่อย่างใด

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรปรับโอนงานการพิจารณาเสนอขอ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสำนักงาน ก.พ. ไปดำเนินการแทน ทั้งนี้ ได้นำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยให้ขอความเห็นจาก สำนักงาน ก.พ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่อง และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาเพียงหน่วยงานเดียว

สำนักงาน ก.พ. แจ้งว่า ได้พิจารณาเรื่องนี้ประกอบกับมติ ก.พ. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2546 ที่ให้สำนักงาน ก.พ. ประสานกับสำนักงานคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว ไม่ ขัดข้องที่จะให้มีการแก้ไขระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม ศิลปวิทยา ปี 2546 ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

ร่างระเบียบดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดให้การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาให้ผู้เสนอชื่อ เสนอชื่อและผลงานของผู้ซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณาขอพระราชทานไปยัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนเดือนเมษายนของแต่ละปี เดิมให้เสนอชื่อไป ยังสำนักงาน ก.พ.

กำหนดให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน สาขาวิชา เป็นกรรมการเฉพาะเรื่องเดิม กเป็นผู้แต่งตั้ง .พ.

ประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม ศิลปวิทยาให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง เดิมอยู่ใน ตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี ตามวาระของคณะกรรมการ กผู้ทรงคุณวุฒิ .พ.

ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็ม ศิลปวิทยา ต่อนายกรัฐมนตรี และเมื่อนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอเรื่องไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อ

ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานต่อไป เติมให้เสนอผลการพิจารณาต่อ ก.พ.

17. เรื่อง ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหภาพไประชันย์แห่งเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสหภาพไประชันย์แห่งเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสหภาพไประชันย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสหภาพไประชันย์แห่งเอเชียและแปซิฟิกในประเทศไทย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานสหภาพไประชันย์เอเชียและแปซิฟิก พ.ศ.

ร่างความตกลงดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กำหนดนิยามคำว่า "ผู้ช่วย" "ผู้อำนวยการ" "ทรัพย์สิน" "สำนักงานเอพีพียู" "ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ด้านการ" และ "เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา" "ที่ปรึกษา" "ผู้อำนวยการ

ให้สำนักงานฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย มีความสามารถในการทำสัญญา การได้มาและจำหน่ายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย

ให้สำนักงานฯ มีหน้าที่และวัตถุประสงค์และได้รับเอกสิทธิ์ตามที่กำหนด

กำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะได้รับเอกสิทธิ์และการอำนวยความสะดวก

กำหนดวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและสำนักงานฯ

กำหนดการมีผลใช้บังคับ การแก้ไข การตีความ และการสิ้นสุดการมีผลใช้บังคับความตกลงฯ

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

ให้ยอมรับนับถือสำนักงานเป็นนิติบุคคลและให้ถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย และให้สำนักงานได้รับยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

ให้สำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ได้รับคุ้มครองการดำเนินงานโดยได้รับยกเว้นภาษีสำหรับทรัพย์สิน อาคารแสดมปีตามประมวลรัษฎากร อาคารตามกฎหมายว่าด้วย

พิกัดอัตราศุลกากร ภาษีเงินได้บุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อากาศตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ หรือการได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ .ศ.2522

18. เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภช 200 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอให้เปลี่ยนชื่อ
"คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภช 200 ปี แห่งการพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547" เป็น "คณะกรรมการ
อำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วัน
พระบรมราชสมภพ ครบ 200 ปี" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่องานที่ได้รับพระราชทาน

19. เรื่อง การลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
สมาชิกของความตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงข่ายทางหลวงเอเชีย ทั้งนี้ หากมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงความตกลงฯ ที่มีใช้สาระสำคัญก่อนลงนาม และเป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทย ก็ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการได้ โดยประสานงานกับกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่าย
ไทยในความตกลง ฯ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอำนาจ
เต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทน สำหรับการลง
นามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ร่างความตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนแผนการ
ดำเนินงานด้านการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์สำหรับโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งทางบก (Asian Land Transport Infrastructure Development
Project - ALTID) โดยเสนอโครงข่ายเส้นทางหลวงเอเชียไว้ทั้งหมด 52 ประเทศ เป็น
ระยะทาง 130,000 กิโลเมตร

20. เรื่อง ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ผ่อนผันให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2545 หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศจำนวนเงินทั้งสิ้น 175,655,139 บาท สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1 และโครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 เป็นกรณีพิเศษถึง 30 กันยายน 2547

กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2545 หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ จำนวนเงินทั้งสิ้น 175,655,139 บาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2547 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

โครงการพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน 58,820,380 บาท

โครงการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะที่ 1 ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จัดประชุมสัมมนา และจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาตามเงื่อนไขธนาคารโลก จำนวนเงิน 114,012,269 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และค่าครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง จำนวน 2,822,490 บาท

โดยที่รายการดังกล่าวข้างต้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

21. เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

โครงสร้างประกอบด้วย 3 หมวด คือ หมวด 1 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน หมวด 2 สำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษราชดำเนิน และหมวด 3 การดำเนินงานซึ่งจำแนกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดทำแผนงานและโครงการ ส่วนที่ 2 การบริหารแผนงานโครงการ ส่วนที่ 3 การควบคุมแผนงานและโครงการ

ให้มีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน โดยมี (.กบพร) องค์ประกอบ ดังนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษราชดำเนิน และผู้แทน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษราชดำเนิน เป็น (.สพร) หน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของ กบพร

22. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประธาน กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ แล้วมีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.)

กกถ. ในการประชุมครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547 ได้มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 105,610.70 ล้านบาท ดังนี้

จัดสรรให้กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ในกรอบสัดส่วนร้อยละ 22.50 และภารกิจที่ได้รับการ ถ่ายโอนในปี 2548 1) กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรร 11,360.03 ล้านบาท 2) เมืองพัทยา ได้รับจัดสรร 1,352.32 ล้านบาท

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยตั้งงบประมาณไว้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,392.84 ล้านบาท

จัดสรรให้ อบจ.และเทศบาล โดยตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครอง .อบต .รองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 90,505.51 ล้านบาท ดังนี้

3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1,147.76 ล้านบาท จัดสรรเฉพาะรายการที่ผูกพันงบประมาณจากปีที่ผ่านมา

3.2 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 36,172.36 ล้านบาท จัดสรรสำหรับโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา เช่น การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร รวมทั้งสำรองแก้ไขปัญหาการกระจายอำนาจ และเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินภารกิจถ่ายโอน โดยกำหนดวัตถุประสงค์

สำหรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินภารกิจถ่ายโอนโดยกำหนดวัตถุประสงค์ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกิจกรรมหน้าที่ที่ต้องทำตาม แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ รวม 8 รายการ จำนวน 14,874.98 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) อาหารเสริม (นม)6,302.19 ล้านบาท 2) อาหารกลางวัน 4,325.46 ล้านบาท 3) ศูนย์เด็กเล็ก 2,115.06 ล้านบาท 4) เบี้ยยังชีพคนชรา 1,897.50 ล้านบาท 5) เบี้ยยังชีพคนพิการ 146.22 ล้านบาท 6) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36.00 ล้านบาท 7) ศูนย์บริการทางสังคม 2.34 ล้านบาท 8) สถานสงเคราะห์คนชรา 50.21 ล้านบาท

3.3 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 53,185.39 ล้านบาท จัดสรรเป็น 2 ส่วน

1) ส่วนที่ 1 จำนวน 13,683.62 ล้านบาท จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนประเภทเลือกทำโดยอิสระ แต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ โดยนำมาคำนวณเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทแห่งได้รับการถ่ายโอน รวม 3 รายการ คือ งานบำรุงรักษาทางจัดสรรตามระยะทางและอายุการใช้ งาน พัฒนาแหล่งน้ำจัดสรรตามความขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และค่าไฟฟ้าทางหลวงที่จะต้องจ่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (.กฟภ)

หน่วย : ล้านบาท

ภารกิจถ่ายโอน	งบประมาณ	อบจ.	เทศบาล	อบต.
1. บำรุงรักษาทาง	7,965.39	3,786.84	152.29	4,026.26
1.1 กรมทางหลวงชนบท (ระยะทาง กม.)	7,765.39 (42,196.03)	3,786.84 (20,577.17)	152.29 (827.48)	3,826.26 (20,791.38)
1.2 ส.ป.ก.	200.00	-	-	200.00
2. การจัดหาและพัฒนา แหล่งน้ำ	5,289.36	-	-	5,289.36
3. ไฟฟ้าทางหลวง	428.87	-	428.87	-
รวม	13,683.62	3,786.84	581.16	9,315.62

2) ส่วนที่ 2 จำนวน 39,501.77 ล้านบาท จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) การแบ่งระหว่างประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล .อบจ) (.และ อบต

จัดสรรให้ อบจ ร้อยละ .10 ของเงินอุดหนุน คิดเป็น 3,950.17 ล้านบาท

ส่วนที่เหลือ จำนวน 35,551.60 ล้านบาท จัดสรรให้แก่ อบตและ .เทศบาล โดยร้อยละ60 จัดสรรตามจำนวนประชากร ร้อยละ 40 จัดสรรตามความหนาแน่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชากร		ความหนาแน่น		จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละ 60 ประชากร	ร้อยละ 40 ความหนาแน่น	รวม
1. เทศบาล	12,151,262	21.72	994.69	91.67	4,633.08	13,036.06	17,669.14
2. อบต.	43,782,717	78.28	90.30	8.33	16,697.88	1,184.58	17,882.46
รวม	55,933,979	100.0	1,084.99	100.00	21,330.96	14,220.64	35,551.60

(2) การจัดสรรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตนเอง

อบจและเทศบาล ให้จัดสรร ดังนี้ .

ส่วนที่ 1 จัดสรรให้แก่ อบจ.และเทศบาล ที่มีประมาณการรายได้ รวม .
เงินอุดหนุนทั่วไป ปี2548 น้อยกว่าปี 2547 ให้ได้ไม่น้อยกว่า ปี
2547

ส่วนที่ 2 จัดสรรตามตัวแปร ร้อยละ 50 จัดสรรตามจำนวนประชากร
ร้อยละ 50 แบ่งเท่ากันทุกแห่ง

อบต.ให้จัดสรร ดังนี้ .

ส่วนที่ 1 จัดสรรให้แก่ อบต.ที่มีประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุน .
ทั่วไปปี2548 น้อยกว่าปี 2547 ให้ได้ไม่น้อยกว่า ปี 2547

ส่วนที่ 2 จัดสรรตามตัวแปร ร้อยละ 40 จัดสรรตามจำนวนประชากร
ร้อยละ 30 แบ่ง เท่ากันทุกแห่ง ร้อยละ 30 จัดสรรตามจำนวน
หมู่บ้าน

ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 53,185.39 ล้านบาท ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปเลือกดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตาม
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23. เรื่อง อนุมัติจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องอนุมัติจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการ ตามที่กระทรวงแรงงาน
เสนอ แล้วมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงาน และให้รับข้อสังเกตของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องระยะเวลาดำเนินการและ
ความเห็นที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอไปดำเนินการ
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ควรประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนพิการ
โดยไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพให้เกิดทักษะเพียงด้านเดียว แต่ควรคำนึงถึงการ
พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนพิการในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงด้วย

กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ
2 ปี ต่อ 1 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ .2548

อนุมัติให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจัดส่งคนพิการตัวแทนประเทศไทย

เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (International Abilympics) ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี โดยขออนุมัติส่งเข้าแข่งขันตั้งแต่ ครั้งที่ 7 (พ .ศ.2550) ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นไป

ให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสมัครเป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8 (พ .ศ.2554) ในนามของประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (International Abilympics Federation) คัดเลือก ซึ่งถ้าหากกระทรวงแรงงานได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ก็ จะดำเนินการจัดงาน ณ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจัดงานเห็นชอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติและการจัดงานแข่งขันที่ผ่านมา

สำหรับกรณีของค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่า เจ้าภาพครั้งที่ 5 (ประเทศสาธารณรัฐเช็ก) เสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานประมาณ 70 ล้านบาท

กระทรวงแรงงานเสนอว่า เพื่อสร้างการยอมรับในศักยภาพฝีมือแรงงานของคนพิการ และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน กระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยมีสาขาที่จัดการแข่งขันทั้งหมด 23 สาขา และต่อมากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการเก็บตัวเยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมือคนพิการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เข้ารับการฝึกซ้อม รวมทั้งได้ส่งเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (International Abilympics) ครั้งที่ 6 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยส่งเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 14 สาขา ผลการแข่งขัน ปรากฏว่าได้รับรางวัลเหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติได้กำหนดให้หน่วยงานสมาชิกที่ประสงค์ จะสมัครเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการต่อสมาพันธ์ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2547 และจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาพันธ์ฯ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2547 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยได้สอบถามความประสงค์ว่าประเทศไทยจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอเจตจำนงที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฯ หรือไม่

คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านคนพิการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งกระทรวงแรงงานให้ทราบถึงผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน คือ การเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการ ครั้งที่ 8 โดยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านคนพิการหารือกับกระทรวงแรงงาน และหากกระทรวงแรงงานเห็นชอบ ขอให้กระทรวงแรงงานดำเนินการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฯ กรณีดังกล่าว กระทรวงแรงงานได้หารือกับกรมการที่ปรึกษาด้านคนพิการ สำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี (นายสุภธรรม มงคลสวัสดิ์) แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า ประเทศไทยมีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันดังกล่าว

เพื่อให้การแข่งขันฝีมือคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเป็นระบบสามารถเป็นเครื่องมือช่วยคนพิการในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ภาพพจน์ที่ดีของประเทศไทยในด้านการส่งเสริมและการเอาใจใส่ดูแลคนพิการในเวทีโลก กระทรวงแรงงานจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

24. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2547

คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญห
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2547 และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดดำเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการที่สำคัญเร่งด่วน ตามที่ศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมาย

- 1.1 **มาตรการบังคับใช้กฎหมาย "3 ม 2 ข 1 รได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย "**
มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยมาแล้วขับ ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วเกิน
กำหนด ต้องดำเนินการมากขึ้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ)CEO)
และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกันรับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน
จำนวนวันตรวจเข้มต่อจำนวนรถ ต่อประชากรในพื้นที่ และต่อเครื่องมือที่มีกำหนด
มาตรการให้รางวัลและลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาถึงผลการ
ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจตามมาตรการ "3 ม 2 ข 1 รความถี่ของการตั้งด่าน "
ตรวจจับ การดำเนินคดีจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และใน
การปฏิบัติงานให้สนธิกำลังเพิ่มอาสาสมัครให้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการปฏิบัติงานด้วย

การรณรงค์ควบคุมวินัยจราจรใน 6 พื้นที่ ได้แก่ สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา สถานประกอบการและโรงงาน คีรติจักรยานยนต์รถรับจ้าง ตลาด/
และชุมชน ถนนทางเข้าออกสายหลักของจังหวัดต้องปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไป

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงาน :
ตำรวจแห่งชาติจังหวัดทุกจังหวัด**

1.2 แบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลเส้นทางถนนทางหลวงแผ่นดิน ให้แก่ ตำรวจทางหลวงมากขึ้น โดยเพิ่มทางหลวงแผ่นดินที่มีหมายเลขสามตัวให้อยู่ ในความรับผิดชอบอีกประมาณ 5,000 กิโลเมตร เดิมรับผิดชอบ)15,000 กิโลเมตรเพื่อสามารถตรวจตราป้องปรามระงับพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหลาย เช่น เมา (แล้วขับรถขับเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย รถบรรทุกน้ำหนักเกิน โดยเพิ่ม อัตราค่าล้งให้เพียงพอ ใช้อาสาสมัครเข้าช่วยเหลือและจัดหาเครื่องมือตรวจจับที่ ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจจับความเร็วชนิด LASER บันทึกภาพอัตโนมัติ และการ จัดหาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เพิ่มเติมให้ เป็นต้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อำนวยการคว :วมปลอดภัยทางถนน สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ กรมทางหลวง

1.3 ให้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขกฎหมายด้านต่าง ๆ เร่งรัด ดำเนินการ ได้แก่ การเพิ่มโทษเมาแล้วขับรถ การ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) กรมคุม) ให้ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรไปทำงานสาธารณะ ทำงานบริการสังคม การเจาะลึ (ประพุดติดผู้ประสบอุบัติเหตุ การจัดตั้งศาล (คณะอนุกรรมการฯ) (กระทรวงสาธารณสุข) การควบคุมบริโภคสุรา (สำนักงานศาลยุติธรรม) จราจร (กรมการขนส่งทางบก) และอบรมทดสอบผู้ขับขี่ (ตัดแต้ม) การบันทึกคะแนน (มติ) ฯลฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 29 กรกฎาคม 2546 และมติ 6 มกราคม 2547) ต้องเร่งรัด ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

2. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และการมีส่วนร่วม

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีวินัยจราจร ซึ่งนำไปสู่การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ได้อย่างแท้จริง ให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 ให้นำหน่วยงานและจังหวัดเร่งรัดในการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

- 1) ในส่วนกลางมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม ประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ และประสานขอความร่วมมือ มูลนิธิ องค์การ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การ สนับสนุนงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2547
2. ในระดับจังหวัดมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ โดยบูรณาการ ใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณและ ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และใช้กระบวนการประชาคมเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้

เกิดความตระหนัก มีวินัยจราจรและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีการ
ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

**2.2 ให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นต้น วออย่างการมีวินัยจราจรและปฏิบัติตาม
กฎหมาย ต้องจัดระเบียบวินัยการจราจรของนักเรียน นักศึกษาของ
สถาบันอย่างจริงจัง โดยให้ความรู้ด้านจราจรและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งวิทยากรไป
อบรมให้ความรู้ กำหนดมาตรการลงโทษให้แก่ผู้ฝ่าฝืน เช่น ตัดคะแนนความ
ประพฤติ พักการเรียน ทั้งนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาที่
จะต้องให้นักเรียน นักศึกษามีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการ
สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรม :
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดทุกจังหวัด กรมการขนส่งทาง
บก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น สำนักงาน สสส.**

3. ยุทธศาสตร์การด้านวิศวกรรมจราจร

**3.1 ให้จังหวัดสำรวจข้อมูลถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เป็นอันตราย ทางโค้ง
ทางแยก ป้ายสัญญาณ ป้ายเตือน ป้ายบอกเส้นทาง แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเส้นทางดังกล่าวไปดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน โดย
จังหวัดจะต้องติดตามผลการดำเนินการดังกล่าว**

**3.2 ให้จัดทำระบบประมวลผลสาเหตุของปัญหาด้านวิศวกรรมจราจร (รถและถนน)
ในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นระบบทั่วทั้งประเทศ**

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ จังหวัดทุกจังหวัด :กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมการขนส่ง (.สนข)
ทางบก**

4. ยุทธศาสตร์ด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

**4.1 ให้โรงพยาบาลจัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุในที่เกิด
เหตุอย่างมีประสิทธิภาพ**

**4.2 จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครและเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุโดยระบบ EMS อย่างถูกหลักวิชาการเพื่อลดจำนวน**

ผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพให้มีการประสานงานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์เรนทร โดย
วางระบบการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. ยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผลและพัฒนาระบบข้อมูล

5.1 ให้ฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดระบบติดตาม
ประเมินผลเพื่อสามารถควบคุม สั่งการและแสดงผลชี้วัดการปฏิบัติงานตาม
มาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและสั่งการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตามสาเหตุที่แท้จริง

5.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด มอบให้ผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ รายงานให้ผู้อำนวยการศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบทุกระยะ

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงาน :
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ**

สำหรับสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี 2547 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดังนี้

1. ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 เมษายน 2547 รวม 10 วัน

2. จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 25,533 ครั้ง

เสียชีวิต 654 คน (ลดลงจากปี 2546 จำนวน 194 คน ต่ำกว่าค่าคาดคะเนปี 2547
จำนวน 277 คน)

บาดเจ็บ 36,642 คน (ลดลงจากปี 2546 จำนวน 15,416 คน ต่ำกว่าค่าคาดคะเนปี
2547 จำนวน 20,482 คน)

3. จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต ลดลง 48 จังหวัด เท่าเดิม 8 จังหวัด เพิ่มขึ้น 20 จังหวัด

4. จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ ลดลง 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น 8 จังหวัด

5. ตั้งจุดตรวจทุกวัน ทั่วประเทศ จำนวน 4,563 - 6,676 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวัน
ละ จำนวน 87,833 - 116,015 คน เรียกตรวจตามมาตรการ "3 ม 2 ข 1 ร" จำนวน
9,871,186 คัน ดำเนินคดี 508,523 ราย แยกเป็น ไม่สวมหมวกนิรภัย 168,606 ราย ไม่

มีใบขับขี่ 166,252 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 93,106 ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 41,754 ราย เมาแล้วขับ 28,040 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 10,765 ราย

6. มูลเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ช่วง 10 วัน เทศกาลสงกรานต์ปี 2547

6.1 คน

- 1) สาเหตุ ขับรถโดยประมาท ร้อยละ 70.10 ขับรถเร็ว ร้อยละ 25.77 อื่น ๆ ร้อยละ 4.13
- 2) เพศ ชาย ร้อยละ 76.02 หญิง ร้อยละ 23.98
- 3) อายุ ต่ำกว่า 15 ปี ร้อยละ 9.23 15 - 19 ปี ร้อยละ 11.45 20 - 24 ปี ร้อยละ 19.15 25 - 29 ปี ร้อยละ 13.85 30 - 39 ปี ร้อยละ 15.56 40 - 49 ปี ร้อยละ 13.16 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 17.61

6.2 รถ มอเตอร์ไซค์ ร้อยละ 66.49 รถปิกอัพ ร้อยละ 14.81 รถเก๋ง แท็กซี่ ร้อยละ/ 4.94 รถตู้ ร้อยละ 0.88 รถโดยสาร 4 ล้อขึ้นไป ร้อยละ 1.23 รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ร้อยละ 1.23 อื่น ๆ ร้อยละ 10.41

6.3 พฤติกรรมเสี่ยง ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 53.77 เมาสุรา ร้อยละ 34.22 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 12.01

6.4 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เวลา 16.01 - 20.00 น ร้อยละ .23.68 เวลา 20.01 - 24.00 น ร้อยละ .17.88 เวลา 00.01 - 04.00 น ร้อยละ .14.07 เวลา 04.01 - 08.00 น ร้อยละ .12.09 เวลา 08.01 - 12.00 น ร้อยละ .12.25 เวลา 12.01 - 16.00 น ร้อยละ .20.03

6.5 ถนนที่เกิดเหตุ ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 49.22 ทางหลวงชนบท ร้อยละ 10.74 ในเมือง ร้อยละ (เทศบาล)11.63 ท้องถิ่น ร้อยละ (.อบต)23.71 อื่น ๆ ร้อยละ 4.70

7. จากตัวเลขดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของมาตรการที่ได้วางไว้ และการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติ พบว่า

7.1 ยุทธศาสตร์และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในหลายจังหวัด โดยมีการเรียกตรวจมาก และจับกุมดำเนินคดีมาก โดยเฉพาะการเรียกตรวจแอลกอฮอล์เป็นมูลเหตุทำให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างชัดเจน แต่ในบางจังหวัดที่มีการบังคับใช้กฎหมายเรียกตรวจจับกุมดำเนินคดีน้อย ทำให้อุบัติเหตุยังคงมีค่อนข้างอัตราสูง

ในด้านการตรวจจับความเร็วดำเนินการได้น้อย เนื่องจากยังขาดเครื่องมือ ประกอบกับการดูแลรับผิดชอบบนถนนทางหลวงแผ่นดิน ตำรวจทางหลวง ดูแลรับผิดชอบเพียง 15,000 กิโลเมตร ครอบงำให้ตำรวจ (ทางหลวงเลขตัวเดียวและสองตัว) ทางหลวงรับผิดชอบดูแลถนนทางหลวงแผ่นดินเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 5,000 กิโลเมตร เพื่อดูแลทางหลวงสายรองระหว่างอำเภอกับอำเภอ ที่ (ที่มีเลขสามตัว) มีการใช้รถใช้ถนนมากด้วย นอกจากนี้ ต้องจำกัดความเร็วรถบรรทุกที่มีผู้โดยสารนั่งท้ายกระบะมิให้ใช้ความเร็วเกิน 80 กิโลเมตรชั่วโมง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ/ปัจจุบันกฎหมาย) ทำให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก กำหนดความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร(ชั่วโมง/

7.2 ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร ถนนทางหลวงแผ่นดินทั้งสายหลักและสายรองมีป้ายสัญญาณเตือนจุดเสี่ยงอันตรายน้อย โดยเฉพาะบนถนนทางหลวงชนบทและถนนในเขตเทศบาลทางเชื่อม ต้องมี/ที่มีทางแยก .ถนน อบต/การสำรวจและปรับปรุงแก้ไข เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางทราบเป็นระยะ ๆ

7.3 ยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ ประชาชนให้ความร่วมมือมากขึ้น สื่อมวลชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจในปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเสนอข่าวและบทความอย่างต่อเนื่อง องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนให้ความร่วมมือช่วยเหลือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในความปลอดภัยทางถนน นอกจากนี้ยังให้ความเห็นแจ้งเบาะแสวิจารณ์การทำงานทำให้มีการปรับแผนเป็นระยะ

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มเยาวชนช่วงอายุต่ำกว่า 29 ปีลงมา ยังคงเป็นกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรมากที่สุด และมีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาส์ราแล้วขับรถ ใช้ความเร็วเกินกำหนด ขับรถโดยประมาท และไม่มีใบอนุญาตขับขี่ จำเป็นต้องสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

สำหรับยุทธศาสตร์ด้านการบำรุงรักษาและด้านระบบข้อมูล ได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดีขึ้น ถึงแม้จะมีปัญหาด้านการประสานงานบ้าง จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ต่อไป

25. เรื่อง แต่งตั้ง

1. กรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการชุด

เดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดวาระแล้ว โดยมีรายชื่อ ดังนี้ **ผู้แทนเกษตรกร** 1) นายปรีชา ทองอุ้ 2) นางศุภศิริ โพธิ์แมนกุล 3) นายบุญลือ ครุฑท่ง 4) นายสากล ภาษี 5) นายสามารถ ยอดสุตา 6) นายสุด ลำภา **ผู้ทรงคุณวุฒิ** 1) นางสาวพรทิพย์ จਾਲะ 2) นายธีระ สุตะบุตร 3) นายวัลลภ ลำพาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

2. กรรมการในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ จำนวน 7 คน ดังนี้ นายวิจิตร สุพินิจ เป็นประธานกรรมการ โดยกรรมการได้แก่ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ นายพรชัย สุนทรพันธุ์ นายกำธร ดติยกรี นายสมชัย สัจจงพงษ์ นายวิชัย อัสสรรัตน์ และนางสาวกรประณม วงมงคล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547

3. ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 10 กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 10 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายสุชาติ จันทวีบุลย์ นายแพทย์ 9 เวชด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม กลุ่มบริการ .
ดติยภูมิ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ 10 เวชด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม กลุ่มบริการดติยภูมิ .
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม
2546 เป็นต้นไป

นางธงชัย เดิมประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นักบริหาร) 9 บสกระทรวง (.
นายแพทย์) สาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ 10 เวชสำนักงาน (.
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2546 เป็นต้นไป

สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

4. ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงชุดใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงชุดใหม่ ตามนัยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 ดังนี้ คือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย นางณัฐนนท ทวีสิน พล.ต.อ. สุนทร ชัยขวัญ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายสาโรช คัชมาตย์ นายสมเจตน์ เดเรคพ นายจลสิงห์ วสันตสิงห์ นายณอคคุณ สิทธิพงศ์ นายพิชัย ชุณหวิชัย นายสุนทร บุญญาธิการ

นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ นางสาวประนอม โขวินวิวัฒน์ และนายนครินทร์ วีระเมธีกุล
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

5. รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ให้แต่งตั้ง นางจริยา
เจียมวิจิตร กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นิติกร 10 ชช.) ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 10) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้นไป
สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่ง
ดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

6. กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ให้แต่งตั้ง นายรุ่ง แก้วแดง ดำรง
ตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2547 อันเป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบและลาออกราชการแล้ว เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้น
ไป

7. เลขาธิการสภาการศึกษา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ให้ย้าย ร้อยตำรวจเอก วรเดช
จันทร์ศร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 ตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาการศึกษา แทน นายรุ่ง แก้วแดง ที่ได้ขอ
ลาออกราชการ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่ไม่ก่อนวันที่ 1
พฤษภาคม 2547 สำหรับการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ดำเนินการต่อไป

8. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ให้
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกอบด้วย ผศ. อภิญญา
เวชชัย คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางพัชรินทร์
วงศ์ศิริเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รศ. พิทยา จารุ
พูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยและครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ดร. ประจวบ วาณิชชัชวาล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต นางสาวพรรณิ แสงชูโต นักวิชาการสาธารณสุข 9 (ด้านจิตวิทยา) สถาบัน
ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รศ.ดร. ประसार มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายจรัญ ภักดีธนากุล เลขาธิการประธานศาลฎีกา
นายสุนทรเทพ เลขะวณิช กรรมการผู้จัดการบริษัทสุนทรเทพ แอนด์ พาร์ตเนอร์ส จำกัด
ผศ.นพ. ชาดรี วิฑูรชาติ จิตแพทย์ 8 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริ

ราชพยาบาล รศ.พญ. คุณหญิงสำหรั จิตตินันท์ แพทย์อาวุโสเชี่ยวชาญด้านกุมารเวช
มูลนิธิสงเคราะห์สภาภาษาไทย นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์
พิทักษ์สิทธิเด็ก นางสุดารัตน์ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

9. กรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้แต่งตั้ง นายก่อเกียรติ โอภาส
วงการ และนางจันทิมา สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย แทนนายบรรพต หงษ์ทอง และนายประกอบ ดันดี
ยาพงศ์ ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2547 เป็นต้น
ไป

26. เรื่อง การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม และด้านความมั่นคง)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน
2547 ที่มีมติอนุมัติแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามข้อเสนอ 5 ข้อ โดยกำหนดให้งบประมาณ ที่ต้องใช้ในปีงบประมาณ 2547 ควรให้ใช้
จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 งบกลางรายการ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
สำหรับค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เห็นควรให้สำนักงบประมาณจัดสรร
วงเงินตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติต่อไป

ที่มา : [สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี](#)